
sþ. 777. Fyrirspurn [458. mál]
til dómsmálaráðherra um almannafrið.

Frá Stefáni Benediktssyni.

Hvers vegna er 7. gr. laga nr. 45 frá 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum
þjóðkirkjunnar, ekki framfylgt gagnvart starfsemi Ríkisútvarps - Sjónvarps með sama
hætti og gagnvart starfsemi kvikmyndahúsa?


